



ประกาศตำรวจภูธรภาค ๙

เรื่อง สอบราคาการเสนอชื่อเข้าร่วมดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค ๙ จังหวัดพัทลุง

.....

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตำรวจภูธรภาค ๙ มีความประสงค์ดำเนินการพิจารณาสรรหาผู้เข้าร่วมดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจภูธรภาค ๙ จังหวัดพัทลุง โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอชื่อในด้านการดำเนินกิจการของผู้ประกอบการดังต่อไปนี้

๑. ต้องเป็นผู้ประกอบการที่มีความมั่นคงและมีสถานภาพทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงินเพียงพอต่อการเข้าร่วมดำเนินกิจการ เพื่อมิให้เกิดปัญหาการจ่ายเงินค่าร่วมดำเนินกิจการล่าช้า มีความน่าเชื่อถือ และไม่เคยปรากฏความเสียหายทางการเงินกับหน่วยงานราชการที่เคยร่วมดำเนินกิจการ

๒. ผู้เสนอชื่อเข้าร่วมดำเนินกิจการ ต้องเสนอรูปแบบรายการและคุณภาพรายการให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำหนดไว้ โดยให้ผลิตรายการภาคที่เป็นประโยชน์ สาระความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดยคำนึงถึงการปรับปรุงผังรายการ การผลิตรายการให้เป็นกิจการประเภทบริการสาธารณะ

๓. ผู้เสนอชื่อเข้าร่วมดำเนินกิจการจะต้องแสดงความประสงค์เข้าร่วมดำเนินกิจการ และต้องเสนอคำตอบแทนให้กับสถานี มิเช่นนั้นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณา

๔. การปรับปรุงสถานีวิทยุกระจายเสียง พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมดำเนินกิจการต้องดำเนินการด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ร่วมดำเนินกิจการเอง เมื่อได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมดำเนินกิจการ

๕. ผู้เข้าร่วมดำเนินกิจการ จะต้องเสนอคำตอบแทนในการเข้าร่วมดำเนินกิจการสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค ๙ จังหวัดพัทลุง ระบบ เอฟ เอ็ม ความถี่ ๙๐.๗๕ เมกกะเฮิร์ต กำหนดระยะเวลา ๒ ปี และวงเงินคำตอบแทนขั้นต่ำ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จำนวนเงิน ๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท(เงินสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)ต่อเดือน

๖. ผู้เข้าร่วมดำเนินกิจการตกลงเป็นผู้ชำระค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามจำนวนเงินในใบแจ้งหนี้ที่มีการเรียกเก็บ ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว ผู้เข้าร่วมดำเนินกิจการจะต้องสำรองจ่ายล่วงหน้า เป็นจำนวนเดือนละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยนำฝากไว้กับผู้ดำเนินกิจการเพื่อจ่ายให้หน่วยเรียกเก็บในแต่ละงวด แต่ถ้าจำนวนเงินที่นำฝากน้อยกว่าที่ต้องชำระจริง ผู้เข้าร่วมดำเนินกิจการจะต้องนำมาชำระเพิ่มให้ผู้ดำเนินกิจการภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

เมื่อครบกำหนด ๑ ปี (หนึ่งปี) ตามสัญญาฯ หากมีเงินค่าสาธารณูปโภคที่ผู้เข้าร่วมดำเนินกิจการชำระมาเหลือ ผู้ดำเนินกิจการจะคืนค่าสาธารณูปโภคส่วนที่เหลือให้ผู้เข้าร่วมดำเนินกิจการภายในระยะเวลาอันควร

ค่าสาธารณูปโภคตามสัญญาฯ หมายถึง ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และค่าไปรษณีย์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้ค่าสาธารณูปโภคดังกล่าวข้างต้น

๗. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มิได้พิจารณาจำนวนคำตอบสูงสุดเป็นเกณฑ์ แต่จะพิจารณาในภาพรวมตามเงื่อนไขที่ประกาศกำหนด และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้เสนอชื่อเข้าร่วมดำเนินการไม่อาจยกสิทธิใดๆ เพื่อเรียกร้องความเสียหายต่อทางราชการได้

๘. ผู้เสนอชื่อเข้าร่วมดำเนินการรายใด เมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว หากไม่มาทำสัญญาภายในวันที่กำหนด เป็นเหตุอันก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ตำรวจภูธรภาค ๙ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

๙. ผู้สนใจเสนอชื่อเข้าร่วมดำเนินการ สามารถยื่นซองเอกสารแจ้งความประสงค์เสนอชื่อระหว่างวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายอำนวยการ ๔ (งานพลาธิการและงานพัสดุ ๑) กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๙ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรลำปำ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๙ (ชั้น ๒)

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ ๔ (งานพลาธิการและงานพัสดุ ๑) กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๙ ถนนแหล่งพระราม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.p9.police.go.th](http://www.p9.police.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๓๑-๒๘๓๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

พันตำรวจเอก 

(ตำรวจ วัริยะกุล)

รองผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๙

รักษาราชการแทนผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค ๙